

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM GIANG



**BÀI DỰ THI  
CUỘC THI VIẾT VỀ  
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”  
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC  
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2024**

**Thông tin tác giả:** *Họ tên: Vũ Thị Minh Hiền  
Năm sinh: 1978  
Địa chỉ: Trường Tiểu học Kim Giang  
Điện thoại: 0988082266*

**Thông tin nhân vật:** *Họ tên: Thân Phương Quyên  
Địa chỉ: Trường Tiểu học Kim Giang  
Điện thoại: 0349543438*

**Thanh Xuân, tháng 2/2024**

**NGƯỜI GIÁO VIÊN TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ - MỘT TẤM GƯƠNG  
TIÊU BIỂU BIỂU, ĐIỂN HÌNH VÀ LUÔN HẾT LÒNG VÌ HỌC SINH  
THÂN YÊU.**

Khi nói về cô - cô giáo Thân Phương Quyên, chúng tôi đều cảm phục và tự hào bởi cô là một giáo viên luôn tâm huyết với nghề, hết lòng vì đàn em thân yêu. Cô không chỉ tận tụy trong công tác bồi dưỡng học sinh, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học, sáng tạo trong việc soạn bài giảng điện tử cô còn gương mẫu trong công tác cũng như trong các hoạt động do ngành, địa phương, công đoàn phát động.



Cô giáo Thân Phương Uyên

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi”

Nếu ai đã từng đến với trường Tiểu học Kim Giang - một ngôi trường thuộc quận Thanh Xuân ai cũng biết đó là một ngôi trường giàu truyền thống hiếu học và luôn đạt được thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Có được thành tích ấy ngoài sự nỗ lực vươn lên của các em học sinh còn có sự đóng góp không nhỏ công lao của các thầy, cô giáo. Một trong những thầy, cô tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn vững vàng là cô giáo Thân Phương Quyên - một cô giáo có dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi đến lớp. Các đồng nghiệp, học sinh đều khâm phục cô bởi lòng nhiệt tình, say mê nghề nghiệp, tinh thần phấn đấu vươn lên trong công tác, sự tận tình trong công tác giảng dạy cho bao thế hệ học sinh thân yêu trở thành những con người có ích trong xã hội. Chính sự say mê, nhiệt tình, sáng tạo và làm việc đầy tinh thần trách nhiệm cô đã được mọi người tin yêu, kính trọng.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô luôn ấp ủ ước mơ được trở thành một cô giáo và mơ ước ấy đã trở thành hiện thực khi cô thi đậu vào trường Đại học sư phạm khoa giáo dục Tiểu học. Tốt nghiệp cô được phân công về công tác tại trường Tiểu học Kim Giang. Từ khi mới vào nghề, cô luôn ý thức xác định vươn lên bằng nội lực của chính mình thông qua các buổi dự giờ thăm lớp, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Vừa là giáo viên giảng dạy, vừa làm công tác chủ nhiệm lớp 1. Cô giáo Thân Phương Quyên luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và kết quả đã được nhà trường, các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp Quận... Đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2022 - 2023.

Khi nói về cô, chúng tôi đều cảm phục và tự hào bởi cô là một giáo viên luôn tâm huyết với nghề, hết lòng vì đàn em thân yêu. Cô không chỉ tận tụy trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học, sáng tạo trong việc soạn bài giảng điện tử cô còn gương mẫu trong công tác cũng như trong các hoạt động do ngành, địa phương, công đoàn phát động. Tích cực giúp đỡ đồng nghiệp về phương pháp giảng dạy, đóng góp nhiều ý kiến hay cho bài giảng của đồng nghiệp.

Không chỉ năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác cô còn là giáo viên chủ nhiệm dày dặn kinh nghiệm. Những lớp do cô chủ nhiệm luôn là lớp dẫn đầu về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Nhiều em học sinh đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” “ Thiếu nhi làm theo lời Bác, thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy” ...bằng những việc làm cụ thể như: biết quý trọng ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo, biết tiết kiệm, chăm chỉ lao động, tích cực vươn lên trong học tập, thi đua giành nhiều hoa điểm tốt... Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng, cô tận dụng những thời gian rảnh rỗi để kèm cặp, động viên, khích lệ các em tiến bộ, vượt khó vươn lên. Chính vì vậy trong những năm qua học sinh trong lớp cô chủ nhiệm đều lên lớp đạt 100%.

Bằng tài năng, tâm huyết, sự tận tụy với nghề, cô giáo đã dày công dạy dỗ ươm trồng nên những tài năng, đào tạo nên những nhân tài cho quê hương, đất nước. Không quản khó khăn, vất vả, tận tâm, tận lực tìm tòi những bài tập hay những phương pháp mới truyền thụ kiến thức, lòng say mê trong học tập để các em vượt qua các kì thi với kết quả cao nhất.

Với lòng yêu nghề, say mê với công tác giảng dạy cô không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương để đồng nghiệp và học sinh học tập, noi theo. Hình ảnh cô giáo Thân Phương Quyên luôn tươi cười, tâm huyết với nghề, hết lòng vì đàn em thân yêu luôn ở trong trái tim chúng tôi và các thế hệ học trò trường Tiểu học Kim Giang. Cô là bông hoa đời thường tỏa ngát hương dưới mái trường giàu truyền thống, là tấm gương sáng để mỗi giáo viên trong nhà trường học tập và noi theo. Thành tích mà cô đạt được hôm nay đã góp phần tích cực vào phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" của Phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân nói chung và của trường Tiểu học Kim Giang nói riêng. Chúc cho cô Thân Phương Quyên luôn tiếp tục đạt được kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới và vững bước vươn lên trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng với niềm tin của nhân dân địa phương đồng thời góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.



Cô giáo Thân Phương Quyên hướng dẫn các con học bài.







**NGƯỜI VIẾT**

**Vũ Thị Minh Hiền**